



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
20 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดโครงการพัฒนา อสม.และเครือข่ายพชอ. ด้านภัยโควิด 19 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 ขอให้อสม. เป็นแบบอย่างและรณรงค์ให้ประชาชนการ์ดไม่ตก หลังจากสุโขทัยไม่พบผู้ป่วย 150 วัน โดยยึดแนวทางการทำงาน “ค้นให้พบ จบใน 14 วัน”

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thailandplus)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวงกว้าง คนไทยจึงยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง เนื่องจากมีบทเรียนจากต่างประเทศที่พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้งจากการรวมตัวของคนจำนวนมาก สร.มีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงให้ผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ในระดับต่ำ มีการเฝ้าระวัง และค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1.ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ และสถานกักตัวทางเลือก ต้องเข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังกักตัวผู้เดินทาง 2.แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย 3.การรวมตัวของคนจำนวนมาก 4.กำชับให้พร.ทุกสังกัด ค้นหา ตรวจสอบคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอักเสบทุกราย รวมทั้งในบุคลากรทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เชิญชวนชาวระยองฟังดนตรีเพื่อลดความเครียด ในคอนเสิร์ต "Boost Up @rayong รวมพลัง ฮีต ฮีต ลู๊" ที่ จ.ระยอง วันที่ 22 ส.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., thestandard, mcot, thailandplus)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวว่า ศบค.ผ่อนคลายมาตรการให้จัดการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม สร. และ กท. ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจำกัดจำนวนผู้ชมให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด สนามกีฬากลางแจ้งมีผู้ชมได้ไม่เกิน 25% ของความจุสนาม ส่วนสนามกีฬาในร่มมีผู้ชมได้ 15% ของความจุสนาม แต่หากสถานการณ์ดีขึ้นอยู่ในระดับสีเขียวคือมีวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่มีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ จะเพิ่มจำนวนผู้ชมให้มากขึ้นได้ การลงทะเบียนการคัดกรอง ต้องมีระบบข้อบ่งชี้เข้าชมล่วงหน้าเพื่อไม่ให้แออัดบริเวณด้านหน้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. เผย อภ.ได้จัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จำหน่ายให้กับประชาชนกล่องละ 125 บาท หรือขึ้นละ 2.50 บาท ช่วงแรกจำหน่าย 5 แสนชิ้น และจะจัดหาเพิ่มให้มีจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง หากมีการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 อภ.มีความพร้อมในการผลิต จัดหา สำรอง กระจายยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน สำหรับสนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, trn thailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-ศบค.รายงานสถานการณ์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย จาก SQ เป็นหญิงไทย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางมาจากอินเดีย ผู้ป่วยติดสะสม 3,382 ราย หายป่วยแล้ว 3,199 ราย ยังรักษาอยู่ 125 คน ผู้เสียชีวิตรวม 58 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, มติชน

-จ.เชียงใหม่ ทดลองเรียนแบบเต็มรูปแบบครบ 1 สัปดาห์ ไม่พบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 หากสถานศึกษาพบว่ามีผู้ติดเชื้อแม้เพียง 1 ราย ให้ปิดห้องเรียน ทำความสะอาด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ที่รพ.รามาริบัติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาริบัติ เปิดเผยว่า รพ.รามามา ตรวจสอบคนไทย 1 คน ติดเชื้อโควิด-19 ที่คลินิกโรคทางเดินหายใจของรพ. เบื้องต้นส่งตัวรักษาที่รพ.รามาริบัติจัดกรีนอุบดินทร์ โดยเป็นผู้เดินทางกลับมาจากดูไบ และเข้าพักที่สถานที่กักกันของรัฐจนครบ 14 วันแล้ว ส่วนรายละเอียดการควบคุมโรคเป็นผู้แถลง

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า ได้รับรายงานแล้ว เบื้องต้นเป็นคนทีกลับมาจากดูไบ และเข้าพักที่สถานที่กักกันของรัฐจนครบ 14 วัน แล้วจึงออกมาใช้ชีวิตปกติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน,

## ประเด็นข่าว

ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, springnews, kaohoon, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook, thaipbs)

-โฆษก ศบค. นพ.สุวธรรมชัย วัฒนา ยิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผอ.รพ.รามาริบัติ ร่วมแถลงกรณีมีผู้สงสัยโรคโควิด 19 จำนวน 2 ราย ที่ รพ.รามาริบัติ เบื้องต้นถือว่ามีความปลอดภัย เพราะทั้งคู่หลังออกจากสถานกักกันของรัฐแล้วได้พยายามกักตัวจนครบ 30 วัน ยืนยันว่าโอกาสการติดเชื้อภายในประเทศถือว่ายังต่ำ แต่เพื่อความปลอดภัยจึงรับไว้ดูแลอาการ น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ สำหรับรายแรก เป็นเพศหญิงอายุ 34 ปี ทำงานที่สหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ และเดินทางกลับไทย เมื่อ 2 มิ.ย. กักตัวใน SQ ตรวจเชื้อครั้งแรกพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย ได้ผลกำกวม ตรวจเชื้อครั้งที่ 2 ผลไม่พบเชื้อ เมื่อครบ 14 วัน จึงกลับภูมิลำเนา จ.ชัยภูมิ ล่าสุด 17 ส.ค. เข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้งเพื่อไปต่างประเทศ ผลตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในปริมาณน้อย มีภูมิคุ้มกัน สรุปว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิมที่มีการพบซากเชื้อ ส่วนรายที่ 2 เพศหญิงอายุ 35 ปี ทำงานที่สหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับไทย 24 มิ.ย. เข้ากักตัวใน SQ 14 วัน ทำการตรวจเชื้อ 2 ครั้ง ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนา จ.เลย 16 ส.ค. เข้ากทม.ด้วยรถยนต์ส่วนตัว 18 ส.ค. เข้ารับการตรวจสุขภาพ และพบสารพันธุกรรมโควิด-19 จากข้อมูลทางระบาดวิทยา คาดว่ามีโอกาสเป็นการติดเชื้อในประเทศได้น้อยมาก แต่ยังคงต้องตรวจสอบต่อไป และประสานหน่วยงานติดตามคนในครอบครัว คนใกล้ชิด เผื่อระวังเพิ่มเติม

-รศ.นพ.สุรศักดิ์ สีสานอดุลย์ ผอ.รพ.รามาริบัติ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่รับไว้ว่าจะอยู่ในรพ. 1-2 สัปดาห์ ขึ้นกับผลการตรวจ ข่าวออกมา รพ.ได้ประสานกรมควบคุมโรคเพราะเป็นประเด็นอ่อนไหว หลายอย่างที่ไม่ตอบเพราะต้องการข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งกรณีนี้ใช้เวลาไม่นานในการตรวจสอบเพื่อสร้างความกระจ่าง และลดความตระหนกของประชาชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคสหรัฐฯ รายงานผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 ส.ค. มีความเป็นไปได้ที่จะพบซากเชื้อในคนที่ได้รับการวินิจฉัยได้นานถึง 3 เดือน ในไทยเคยเจอเคสเช่นนี้ โดยตั้งแต่ม.ค. มีผู้ติดเชื้ออยู่ในรพ.นาน 2 เดือนกว่า รอจนตรวจไม่พบเชื้อแล้วจึงให้กลับบ้าน

-ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะเนศิริ รองผอ.รพ.รามาริบัติ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายที่ 2 ได้แยกออกจากคนอื่นเพื่อเผื่อระวังสังเกตอาการ ยังไม่มีการให้ยา เนื่องจากยังไม่มีอาการ และอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม

-นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเด็นข่าวลือและข่าวปลอมจะกลับมา จึงขอให้ระวังในการรับข้อมูล และไม่ประมาท การชุมนุมที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ต้องป้องกันตัวเองตามการปฏิบัติตัว 5 ด้าน

ทั้งนี้ ภายหลังการแถลงข่าว มีประเด็นที่มีการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย มีความจำเป็นต้องขยายเวลากักตัวหรือไม่, ซากเชื้อคืออะไร, รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วย อาทิ สถานที่พำนัก สถานที่ที่เดินทางไป เป็นต้น

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เผย เตรียมดำเนินการ 3 ส่วนเร็วที่สุด คือ 1.ประสานสสจ.ร่วมตรวจสอบบ้านพักผู้ติดเชื้อ 2.ปฏิบัติกับผู้ป่วยเหมือนกับผู้ติดเชื้อโควิด ตรวจสอบ คัดกรอง ตรวจหาเชื้อและกักกันตามระยะเวลาและเข้ารักษาจนกว่าจะปลอดภัย โดยไม่สนใจว่าเป็นซากเชื้อหรือไม่ 3.ติดตามตรวจสอบคนใกล้ชิดย้อนหลัง 1 สัปดาห์

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, คมชัดลึก

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความให้ความรู้เรื่องซากเชื้อ ว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้การตรวจในห้องแล็บพบชิ้นส่วนดีเอ็นเอของเชื้อก่อโรคโควิด แต่ทำให้เกิดโรคไม่ได้เพราะเชื้อไม่มีชีวิตแล้ว และจะอยู่สักพักก็หมดไปจนตรวจไม่เจอ

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กถึงความเป็นไปได้การพบเชื้อโควิด-19 หลังกักโรคครบ 14 วันแล้ว 1.ระยะฟักตัวของโรคส่วนใหญ่ 2 - 7 วัน อาจพบได้ถึง 14 วัน และอาจจะเป็นไปได้ น้อยมากถึง 21 วัน ในทางปฏิบัติผู้ที่พ้นระยะกักตัว 14 วัน มักจะแนะนำให้ไปกักกันที่บ้านต่ออีก 14 วันเพื่อเพิ่มความมั่นใจ 2.การตรวจพบเชื้อหลังจาก 14 วันไปแล้ว เป็นไปได้ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อในช่วง 14 วัน ที่อยู่ในสถานที่กักกัน ดังนั้นในสถานที่กักกันจึงเคร่งครัดไม่ให้ผู้ที่กักกันมีการพบกันเองหรือพบบุคคลภายนอก 3.ผู้ป่วยนั้นมาติดเชื้อในประเทศไทย ซึ่งโอกาสเป็นไปได้ น้อยมาก เพราะไม่พบการติดเชื้อในประเทศไทยมากกว่า 80 วัน 4.เป็นไปได้ที่ผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ เมื่อมาถึงเมืองไทย เชื้อมีปริมาณน้อย ในบางช่วงตรวจไม่พบ หรือบางช่วงตรวจพบ ซึ่งในการระบาดรอบแรกได้ทำการศึกษาร่วมกับ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กทม. พบว่า ก่อนออกจากรพ.ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว หลังจากนั้นติดตามตรวจยังพบเชื้อแต่มีปริมาณน้อยมาก โดยจากการศึกษา 212 ราย พบว่าในช่วง 4-12 สัปดาห์ หลังจากที่มีอาการและผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว ตรวจพบเชื้อประมาณร้อยละ 6.6

### 2.ผลสอบสวนชายชาวมาเลเซียติดเชื้อจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,เดลินิวส์, ไทยโพสต์,ไทยรัฐ,ข่าวสด ) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, คมชัดลึก, tnnthailand, innnews, thailandplus, mcot, newtv)

-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนา ยิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้ากรณีชายมาเลเซียติดเชื้อโควิด 19 หลังเดินทางกลับจากไทย โดยทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ลงพื้นที่ค้นหาผู้ที่อาจจะเคยใกล้ชิดในที่พักของชายมาเลเซีย เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 จำนวน 10 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ และสสจ.เชียงใหม่ได้ตรวจเพื่อนหญิงของชายมาเลเซีย 1 คน อายุ 36 ปี ซึ่งพบกันช่วงก่อนเดินทางกลับ หลังจากนั้นเดินทางไปจ.เชียงใหม่ วันที่ 17 ส.ค. ผลไม่พบเชื้อเช่นกัน ดังนั้น จากการตรวจผู้ใกล้ชิดในช่วง 14 วันก่อนที่จะมี

## ประเด็นข่าว

รายงานข่าวตรวจพบเชื้อ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ จึงยังไม่มีหลักฐานว่าชายมาเลเซียรายนี้ติดเชื้อภายหลังกลับจากประเทศไทย กรมฯ จะประสานมาเลเซียเพื่อขอรายละเอียดการตรวจหาเชื้อ ผลการตรวจหรือสอบสวนเพิ่มเติม ตลอดจนข้อมูลอื่นโดยละเอียดต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ยืนยันไม่พบเชื้อโควิด-19 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันชาวมาเลเซีย ส่วนการจัดงานประเพณีเป็งเชียงใหม่ ปี 2563 ต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เดือนต.ค. นี้อีกครั้งหนึ่ง

### 3.ผลตรวจขาลาวเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnnthailand, sanook

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีขาลาวเสียชีวิตที่จ.หนองคาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ได้ติดเชื้อโควิด 19 สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกม.เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ผลตรวจทั้งหมด 43 รายเป็นลบ อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน

### 4.การใช้โพริโดน ไอโอดีน กล้วคอฆ่าเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ newtv

-ผ.ศ.นพ.ภาวีน เกษกุล หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ชี้แจงว่า การกล้วคอด้วยโพริโดน ไอโอดีน ไม่ช่วยรักษาโควิด-19 แต่มีฤทธิ์ทำให้เชื้อลดจำนวนลงจนไม่สามารถก่อโรค โดยในรูปแบบยาทำแผลจะมีด้วยโพริโดน ไอโอดีน 10% ยาทำความสะอาดภายนอกมีความเข้มข้น 7% น้ำยาบ้วนปากมีความเข้มข้น 1% และสเปรย์พ่นคอมีความเข้มข้น 0.45% ซึ่งงานวิจัยพบว่าไม่ว่าจะเข้มข้นระดับใดก็สามารถฆ่าเชื้อได้ประมาณ 99.99% สามารถกล้วคอด้วยโพริโดน ไอโอดีน ไม่น้อยกว่า 15 วินาทีได้ทุกวัน จะช่วยป้องกันเชื้อต่างๆ รวมถึงโควิด-19 หากผลออกแล้วจะไม่อันตราย แต่อาจเกิดการระคายเคืองของไอโอดีนซึ่งมีผลกระทบต่อต่อมไทรอยด์ได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด

### 6.ผู้โดยสาร 6 เที่ยวบินมีไข้สูง 9 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-พล.อ. ปรีพัฒน์ ผลลสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนท.สำนักงานปลัด ก.กลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับคนไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากบรูไน เออิโอเปีย กาตาร์ ญี่ปุ่น เมียนมา เกาหลีใต้ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 6 เที่ยวบิน รวม 769 คน ตรวจพบมีไข้สูงส่งรพ. 9 คน

### 7.เตรียมต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน/แข่งจักรยานทางไกลนานาชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก., มติชน) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก.)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เผย ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เนื่องจากการแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ยังไม่แล้วเสร็จ เตรียมเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 21 ส.ค.นี้ ส่วนการประชุมของนักศึกษา ถือว่าเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย กรณีสหราชอาณาจักรจะครบกำหนดการกักตัว 14 วันในวันนี้ ยืนยันว่าทหารยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในเดือน ก.ย. จะมีกองร้อยทหารช่างจากเขาที่ชุดานผลัดที่ 1 เดินทางกลับประเทศไทย หลังจากไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ 237 นาย ซึ่งทั้งหมดต้องเข้าสู่ state quarantine เช่นเดียวกับคนอื่น

พร้อมกันนี้ ได้มีการเตรียมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6-16 ต.ค.นี้ ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดต่างๆ อาทิ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้เชิญนักปั่นทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 70 คน และส่วนใหญ่ยอมรับเข้าสู่ขั้นตอน state quarantine 14 วัน

### Fakenews

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุ กรณีมีการแชร์คลิปเสียงแพทย์หญิง ระบุห่างดงย่านพระราม9 สนามบิน และจ.ภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสธ. พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติม และปัจจุบันผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, sanook, xinhua, ไทยโพสต์ทูเดย์, tnnthailand, New18, เดลินิวส์ )

-WHO ผู้อำนวยการใหญ่ WHO เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันสกัดกั้นการระบาด มากกว่ามุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติในการเร่งพัฒนาวัคซีน รวมถึงความพยายามในการกักตุนวัคซีน ด้านที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ WHO เสนอให้จัดสรรวัคซีน 2 เฟส ในเฟส 1 จัดสรรวัคซีนตามสัดส่วนให้กับทุกประเทศที่เข้าร่วมในแผนการพัฒนาวัคซีนของ WHO และจัดสรรให้กับทุกประเทศพร้อมๆ กันเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม เฟส 2 จัดสรรให้ประเทศที่มีความเสี่ยงและเปราะบางซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังห่วงคนวัย 20-40 ปี จะทำให้โรคแพร่กระจาย เพราะหลายคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว

-เลบานอน สธ.เลบานอน แถลง รัฐบาลจะปิดประเทศอย่างสมบูรณ์ 2 สัปดาห์ และประกาศเคอร์ฟิวช่วงกลางคืน ตั้งแต่ 21 ส.ค.นี้ หลังผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

## ประเด็นข่าว

421 ราย ป่วยสะสม 9,758 ราย และเสียชีวิต 107 ราย

- สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย และ โคลอมเบีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มระดับหลักหมื่นคนต่อวัน
- เกาหลีใต้ จนท.เร่งติดตามตัวสมาชิกหลายร้อยคนของโบสถ์คริสต์ในกรุงโซลที่มีการระบาดแบบกลุ่มก้อน ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 297 ราย ทำให้กังวลว่ารัฐบาลอาจนำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมขั้นเด็ดขาดกลับมาใช้อีกครั้ง
- ฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยใหม่ 4,836 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 169,213 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 111 ราย
- อินโดนีเซีย พบผู้ป่วยใหม่ 1,902 ราย ผู้ป่วยสะสม 143,043 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย
- กัมพูชา สธ.กัมพูชาปฏิเสธรายงานข่าวที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว Cambodia Daily และ UCA เกี่ยวกับกลุ่มชาวจีนที่ผลการตรวจระบุว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ในเวลาต่อมารายงานว่า เป็นลบ ว่า เป็นเป็นชาวพลคมและอคติลำเอียง
- ออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีแถลงว่า รัฐบาลลงนามกับ บ.แอสตรา เซนเนกา ที่พัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด-19 ร่วมกับ ม.ออกซฟอร์ด โดยให้ผลิตเพื่อแจกให้ประชากร 25 ล้านคน หากผลการทดลองวัคซีนประสบความสำเร็จ จะมีวัคซีนให้ประชาชนได้ใช้ต้นปีหน้า
- นิวซีแลนด์ เริ่มควบคุมการแพร่ระบาดได้หลังจากผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อ 5 ราย แต่ก.สาธารณสุขยังหาสาเหตุการระบาดในเมืองโอ๊คแลนด์ไม่ได้
- อินเดีย มีผู้ป่วยเพิ่ม 64,531 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,767,273 ราย
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 22,309,785 ราย เสียชีวิต 784,380 ราย หายป่วย 15,053,449 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ผู้ติดเชื้อสะสม 5,612,027 ราย บราซิล ติดเชื้อสะสม 3,363,235 ราย อินเดีย ติดเชื้อสะสม 2,706,450 ราย รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 932,493 ราย และแอฟริกาใต้ ติดเชื้อสะสม 589,886 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 114 ติดเชื้อสะสม 3,381 ราย เสียชีวิต 58 ราย

### นโยบายครอบครัวมีหมอบริการประจำตัว 3 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองเพื่อบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ และกล่าวว่า การระดมความคิดครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพภาคประชาชน ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จึงเกิดเป็นนโยบาย "คนไทยทุกคนครอบครัวมีหมอบริการประจำตัว 3 คน" ได้รับความร่วมมือจาก สสส. สข. และ สปสช. โดยทุกครอบครัวจะมี 1.หมอบริการบ้าน (อสม.ระดับหมู่บ้าน) ซึ่งอสม. 1 คน รับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน 2.หมอสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาลระดับตำบล) โดยบุคลากรสาธารณสุขระบบปฐมภูมิ (รพ.สต., หน่วยงานสาธารณสุข, เทศบาล, กทม., คลินิกอบอุ่น ฯลฯ) 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน โดยประสานการทำงานร่วมกับ อสม. และ 3.หมอครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รับผิดชอบประชาชน 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล โดยหมอบริการประจำตัวทั้ง 3 จะบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแล ให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ช่วยลดความแออัดของรพ.จังหวัด

### บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สักส่วนภาคประชาชน กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. มอบนโยบายให้สปสช.จัดระบบให้ประชาชนสิทธิบัตรทองใช้บริการได้ทุกที่ ว่า อาจประสบปัญหาเหมือนสิทธิข้าราชการที่ทำให้ระบบบริการเกิดความแออัด อยากให้เน้นทำระบบการส่งต่อกลับบ้านใกล้ชิดให้มีประสิทธิภาพมากกว่า จะได้ว่าควรส่งงบประมาณไปพัฒนาอุดหนุนรพ.ขนาดเล็กจุดไหน

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า อยู่ระหว่างยกร่างรายละเอียดเพื่อเสนออนุกรรมการต่างๆ ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี รมว.สธ. เป็นประธาน สิ่งสำคัญต้องผ่านความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยวันที่ 21 ส.ค.นี้จะมีการเพชบุรีใกล้ที่ผ่านเพจสปสช. ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ได้

### คอนเสิร์ตปลุกพลังใจชาวระยอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรณีทหารอียิปต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก อธิบดีกรมสุขภาพจิตจึงมอบหมายให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ลงพื้นที่เยียวยาสุขภาพจิตชาวระยอง ล่าสุด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รพ.ยุวประสาทวิทย์โยธัมภ์ และ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดคอนเสิร์ต "Boost Up @rayong รวมพลัง ฮีต ฮีต ฮีต" สร้างวัคซีนใจให้ชาวระยอง" ภายใต้ธีม "พลังฮีตฮีตฮีต" และมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตทั่วไป ที่สตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ หรือจะรับชมผ่าน Live สดที่เพชบุรีข่าวสด วันที่ 22 ส.ค.นี้ ตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึง 2 ทุ่ม

### ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-ตำรวจ สภ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุอนายประสิทธิ์ แก้มกิม อายุ 63 ปี ยิงตัวตายภายในร้านขายของชำ พร้อมจดหมายลาตาย จากกรสอบสวนญาติให้การว่านายประสิทธิ์ป่วยโรคซึมเศร้า สันนิษฐานว่า อาจเกิดความเครียดเรื่องส่วนตัวประกอบกับป่วยโรคซึมเศร้าจึงคิดสั้นฆ่าตัวตาย

### กัญชาเพิร์ฟแล้วบริจาคเลือด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ, ผจก.ออนไลน์

-โลกออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลว่า มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย แต่ไปบริจาคโลหิตโดยรับประทาน

## ประเด็นข่าว

ยา PrEP อ้างว่ากินมา 4 ปีแล้วไม่ติดเอดส์ ซึ่งสภากาชาดไทยทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว กำลังตรวจสอบก่อนจะมีแถลงการณ์ เพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีผลกระทบอย่างมาก

### สติ๊กเกอร์อุดรูจมูกเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เนชั่นทีวี, ข่าวสด

-เฟซบุ๊กเพจ Mother and Child Channel มีสมาชิกโพสต์เหตุการณ์เตือนว่าให้ลูกเล่นสติ๊กเกอร์แล้วเด็กใส่เข้ารูจมูก เกิดอาการไอ น้ำตาไหล หายใจลำบาก ต้องนำส่งรพ. แพทย์ใช้เครื่องมือคีบออก 2 รอบ เพราะสติ๊กเกอร์หนาและลื่น

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

